

การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของกองแผนงาน กรมปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๑. งานบริหารทั่วไป	งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และกฎหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
๒. กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ	๑) ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานงบประมาณ แผนงบประมาณบูรณาการ แผนงบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๓) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับแผนงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและแก้ไขปัญหาในการบริหารงบประมาณ ๔) จัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานด้านแผนงานและงบประมาณ ๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๒. งานแผนงานและงบประมาณ วิเคราะห์ จัดทำแผน จัดทำคำขอของบประมาณประจำปี งบกลาง และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	การจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนงบประมาณของกระทรวงและของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต แผนงบประมาณการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พระราชบัญญัติ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ e-Budgeting

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๓. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจของกรม</p> <p>๒) ศึกษา วิเคราะห์แผนบูรณาการของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และแผนบูรณาการหน่วยงานภายนอก รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>๓) จัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปี ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงแผนบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก</p> <p>๔) รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลที่สำคัญด้านปศุสัตว์ เช่น สถิติประชากรสัตว์ ครีวเรือนเกษตรกร การส่งออก การนำเข้า ราคาสินค้าปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิต ฯลฯ</p> <p>๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>	๓. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของกรม รวมทั้งการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	การจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงและของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของผู้บริหารกรม
๔. กลุ่มติดตามและประเมินผล	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบและรูปแบบการติดตามผลการปฏิบัติงานในมิติต่างๆ</p> <p>๒) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ</p> <p>๓) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล การเสนอความเห็น การตอบกระทู้ถามและข้อหารือต่างๆ</p>	๔. งานติดตามและประเมินผลงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายของกรม และติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ (ระบบ E-operation)	ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการงานตามนโยบายของกรมและของกระทรวง และ ระบบการติดตามประเมินผล การประมวลผล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ E-operation

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	๔) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๕) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ แผนงาน/โครงการที่สำคัญ โครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกรมปศุสัตว์ ๖) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย		
๕. กลุ่มพัฒนาวิชาการ	๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของกรม ๒) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดทำงบประมาณโครงการวิจัยของกรม ๓) จัดทำทะเบียนโครงการวิจัยและทะเบียนวิชาการ ๔) ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย ๕) ประสานงานการขอรับทุนดำเนินโครงการวิจัย ๖) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	๕. การบริหารงานวิจัยและวิชาการด้านปศุสัตว์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย ข้อเสนอและงบประมาณโครงการวิจัยของกรม ติดตามและประเมินผล และจัดทำทะเบียนงานวิจัยและวิชาการของกรม ตลอดจนประสานงานการขอทุนโครงการวิจัย	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ นโยบายด้านงานวิจัยและวิชาการของกรม การขอทุนโครงการวิจัย ระบบการติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
๖. กลุ่มห้องสมุด	๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และดูแล รักษา วัสดุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้าน ปศุสัตว์ของกรม ๒) ให้บริการศึกษา ค้นคว้าแก่ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ๓) ประสาน และให้ความร่วมมือกับห้องสมุดหรือสถาบันอื่น ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	๖. งานห้องสมุด การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด	การหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ งานวิชาการทั้งในรูปแบบหนังสือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานด้านปศุสัตว์ของกรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ